

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	<p>การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ดำเนินการและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นอย่างไร - จังหวัดได้ดำเนินการและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นอย่างไร - จังหวัดได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทั้งดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นประการใด - ยกตัวอย่างโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best practice) ๑ โครงการ (สร้างงาน, สร้างอาชีพ, สร้างรายได้ หรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน) รายละเอียดโครงการ และผลสัมฤทธิ์โครงการเป็นอย่างไร - จังหวัดได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทั้งดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นประการใด - จังหวัดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ หรือไม่ (ระบุ) - จังหวัดได้รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) หรือไม่ (ระบุ) 	- ก.ยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ปจ.
๒	<p>การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>๒.๑ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร (สรุปเป็นรายเดือน และราย ไตรมาส) - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ <p>๒.๒ การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบฯ ๖๐ เพิ่มเติม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นอย่างไร (สรุปเป็นรายเดือน และรายไตรมาส) - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	- ก.ยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ปจ.
๓	<p>การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System) ไตรมาสที่ ๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินการตามประเด็นการตรวจติดตามทั้ง ๑๗ ประเด็น เป็นอย่างไร - แต่ละประเด็นมีโครงการที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best practice) หรือไม่ (ระบุ) - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	- ส่วนราชการตาม เอกสาร ๑

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๔	<p>การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (รายงานตามแบบรายงานที่ ๑)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัด เป็นอย่างไร - ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ เป็นอย่างไร - ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินการ - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เชิงพื้นที่ และ เชิงนโยบาย) 	<ul style="list-style-type: none"> - สธ.จ.ปจ. - สนง.ทสจ.ปจ. - สนง.อุตสาหกรรมจ.ปจ. - สนง.ศธ.จ.ปจ. - สสจ.ปจ.
๕	<p>ความคืบหน้าการจัดเก็บผักตบชวา และการจัดตั้ง “ชมรมคนริมน้ำ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการจัดตั้ง “ชมรมคนริมน้ำ” มีการดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร - มีการกำหนดมาตรการ/แนวทาง การเก็บผักตบชวาให้หมดไป หรือไม่ อย่างไร - การบริหารจัดการในการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ มีการดำเนินการ หรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ยผ.จ.ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สธ.จ.ปจ.
๖	<p>การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของ ๕ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ (รายงานตามแบบรายงานที่ ๒) - ผลการดำเนินงานของกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด เป็นอย่างไร - ผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นอย่างไร - ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัด - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่ และ เชิงนโยบาย) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.จ.ปจ. - สนง.พช.จ.ปจ. - สธ.จ.ปจ.
๗	<p>การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์มณี เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางใดบ้าง กลุ่มเป้าหมายคือใคร ผลเป็นอย่างไร - สถานที่พักพิงสุนัข – แมวจรจัด ในจังหวัดมีจำนวนกี่แห่ง ที่ใดบ้าง (รายงานตามแบบรายงานที่ ๓) - ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัด - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่ และ เชิงนโยบาย) 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ปศุสัตว์ จ.ปจ. - สธ.จ.ปจ. - สสจ.ปจ. - สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ปจ.

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๘	<p>การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ มีการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - มาตรการในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดมีการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - การบริหารจัดการน้ำภายในจังหวัด จังหวัดมีแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ปภ.จ.ปจ.
๙	<p>การตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มีการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - สถานการณ์ข้าวภายในจังหวัด เป็นอย่างไร - นวัตกรรมข้าว (การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า ฯลฯ) มีหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.พณ.จ.ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สนง.กษจ.ปจ. - สนง.เกษตร จ.ปจ. - ศูนย์วิจัยข้าว ปจ.
๑๐	<p>การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด มีการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศพส.จ.ปจ. - สสจ.ปจ.
๑๑	<p>โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ปี ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๓ ร่วม ๓ สร้าง ตามเนื้อหาและหลักสูตรที่กำหนด ดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร - การอบรมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนในพื้นที่ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร - โครงการ/กิจกรรมเยาวชนร่วมกันคิดและร่วมทำเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่ อย่างไร ทั้งในเรื่องการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ๓ ร่วม ๓ สร้าง และการสนับสนุนของจังหวัด - กิจกรรม/โครงการที่เยาวชนร่วมกันทำในปีที่ผ่านมาได้นำไปขยายผลเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.จ.ปจ. - อำเภอทุกอำเภอ - ศดธ.จ.ปจ. - ตำรวจภูธร จ.ปจ. - กอ.รมน.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐